

Minh Tâm, ngày tháng 10 năm 2024

Số: /BC-BCĐ

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
trên địa bàn xã Minh Tâm năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-BCĐCLPTTT ngày 10/9/2024 của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển Thanh niên huyện về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện năm 2024;

Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên xã Minh Tâm báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn xã năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Minh Tâm là xã trung du miền núi, nằm cách trung tâm huyện Hớn Quản 12 km về phía Tây Nam, được thành lập ngày 01 tháng 6 năm 2007, có tổng diện tích tự nhiên 7295.31 hecta, có 7 ấp/sóc với tổng dân số là 1.248 hộ trên 5.432 khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23%, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Stiêng.

Trên địa bàn xã có **841** thanh niên (từ 16-30 tuổi), tổng số Hội viên, Đoàn viên đang sinh hoạt là 173 thanh niên. Trong đó, thanh niên DTTS là 21 người, thanh niên tôn giáo 17 người. Thanh niên học tập, công tác ngoài địa bàn: 623 người, thanh niên có mặt tại địa phương: 218 người. Đa số thanh niên có ý thức chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có lòng yêu nước và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. đời sống văn hóa tinh thần phong phú, môi trường sống an toàn và lành mạnh. Thanh niên xã nhà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn xã đã có nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên của xã tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, Ban chỉ đạo xã tham mưu

UBND xã ban hành và triển khai các văn bản thực hiện hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, cụ thể:

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND xã Minh Tâm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thanh niên năm 2024.

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/5/2022 của UBND xã Minh Tâm về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên xã Minh Tâm giai đoạn 2022 – 2025.

- Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND xã Minh Tâm về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên xã Minh Tâm, giai đoạn 2012- 2025.

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND xã Minh Tâm về việc tuyên truyền thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã năm 2024.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển Thanh niên xã Minh Tâm giai đoạn 2022- 2025.

- Quyết định số 182/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2022 của BCĐ xã Minh Tâm về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển Thanh niên xã Tâm giai đoạn 2022 – 2025 (kèm theo Quy chế).

- BCĐ xã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý.

3. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

Việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/3/2024 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thanh niên năm 2024, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, cổ vũ, động viên những phong trào, gương sáng trong thanh niên; chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và cán bộ Đoàn - Hội - Đội ngày càng đảm bảo về số lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Đoàn xã ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐTN về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn cho 33 thanh niên ưu tú, kết nạp mới 20 thanh niên vào hàng ngũ Đoàn TNCS HCM. Trong năm 2024, có 02 Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Nhận thức về Đảng, kết nạp mới 03 Đảng viên là thanh niên.

Xác định việc học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. BCD đã tham mưu quán triệt, tổ chức học tập cho đối tượng thanh niên trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, bồi dưỡng xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tự tin đảm nhận vai trò chủ nhân tương lai của đất nước thông qua các trang mạng xã hội.

Phối hợp với BCH Quân sự xã về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, vận động thanh niên chấp hành tốt lệnh điều động khám nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Vận động ĐVTN tham gia các phiên giao dịch hỗ trợ việc làm, các buổi tập huấn khởi nghiệp do cấp huyện tổ chức; hỗ trợ ĐVTN vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.

Nhiều hoạt động tình nguyện cộng đồng được triển khai thực hiện, như: Chủ nhật xanh – Thứ bảy tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường; duy trì mô hình thu gom, quyên góp phế liệu gây quỹ “Tiếp sức cho em tới trường”,...

Về tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, BCD Hè đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ năng cho thanh thiếu nhi với chủ đề “mùa hè vui, khỏe, an toàn, lành mạnh”, phòng chống tai nạn, đuối nước; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, ...

Về văn hóa, thể thao, Câu lạc bộ Cầu lông Thanh thiếu niên ấp 3 tiếp tục được duy trì hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia luyện tập, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe lành mạnh. Nhiều ĐVTN tại các sóc là thành viên của câu lạc bộ “Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của địa phương, tham gia luyện tập và thi đấu các môn như bóng đá, bóng chuyền,

2. Tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên

BCD xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các trường học tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày Thương binh liệt sỹ, ngày Cách mạng tháng Tám thành công, ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027, ...

Bên cạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn, các hoạt động hè, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Tháng hành động vì trẻ em 2024 cũng được triển khai đến 100% các chi Đoàn, bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trực quan bằng các hoạt động, tuyên truyền trên trang mạng xã hội của xã Đoàn và đã hoạt động hiệu quả với việc đăng hơn 60 tin bài và hàng trăm hình ảnh, tin nhanh trên các trang mạng xã hội, lan tỏa về công tác tình nguyện của đơn vị.

Trong năm 2024, Đoàn xã đã tổ chức sôi nổi các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền một số luật như: Luật thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật lao động, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, luật phòng chống ma túy.

3. Việc xây dựng quy chế phối hợp của UBND xã với Đoàn xã

UBND xã đã xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND xã và Đoàn thanh niên giai đoạn 2022 - 2025.

4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên

a. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

Tuyên truyền, giáo dục ĐVTN trong chi đoàn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ngày thành lập Đoàn – Hội và các sự kiện lớn của đất nước...đến 100% các chi Đoàn trực thuộc Đoàn xã, bằng nhiều hình thức khác nhau như đăng ký học tập, phát thanh, thông tin đại chúng, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các chi đoàn... đã tuyên truyền với hơn 350 lượt ĐVTN. Nội dung tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

Phối hợp với BCH Quân sự xã về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, vận động thanh niên chấp hành tốt lệnh điều động khám nghĩa vụ quân sự năm 2024 đạt kết chỉ tiêu đề ra.

Thanh niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

Thanh niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, học tập phù hợp với lứa tuổi.

b) Chỉ tiêu giải quyết việc làm, tư vấn nghề nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên.

Trong năm UBND xã xác nhận cho hơn 80 hồ sơ xin việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã làm tại các Công ty trong và ngoài tỉnh Bình Phước.

UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, lựa chọn những ngành nghề phù hợp và sau khi học có thể tìm được việc làm. Thực hiện các chính sách đối với thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia học nghề, định hướng, cung cấp thông tin việc làm đến

thanh niên tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu và trình độ của thanh niên.

c) Về trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho thanh niên

Phối hợp với Hội LHPN xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, ... thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội, chi đoàn thu hút hơn 65 lượt thanh niên tham gia.

UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức tư vấn và khám sức khỏe phát hiện, ngăn ngừa các bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe thanh niên, sức khỏe sinh sản; không chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng trên địa bàn huyện, giảm các trường hợp nhiễm mới HIV, giảm các trường hợp tử vong do HIV/AIDS và giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS; tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân, gia đình cho thanh niên. Có 90% thanh niên trên địa bàn được cung cấp kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống; trên 90% thanh niên được tư vấn và hỗ trợ các thông tin về kiến thức hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS; kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn kỹ năng làm cha, mẹ cho trên 80% thanh niên đến tuổi kết hôn.

d) Phát triển nâng cao thể trạng, sức khỏe cho thanh niên; việc tổ chức các mô hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên

- Tham gia giải bóng đá Khu dân cư năm 2024 chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

- Trên địa bàn xã hiện có 01 sân đá bóng mini, 05 sân bóng chuyên, 05 sân Cầu lông phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn xã và 01 câu lạc bộ Cầu lông cho thanh niên trên địa bàn xã.

e) Các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả của thanh niên tiêu biểu khởi nghiệp thành công

Mô hình “Nuôi dơi lấy phân” của anh Phùng Anh Đức, tại ấp 4, xã Minh Tâm. Sản phẩm phân dơi của hộ anh Đức được đóng gói bán phân thô và khử khuẩn đóng gói nhỏ để dành cho người trồng lan hay bon sai; thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng.

g) Những mô hình hay trong tổ chức hoạt động liên quan đến công tác QLNN về thanh niên (Chưa có mô hình)

5. Tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên

Trong năm 2024, Ban chỉ đạo xã được cấp 20 triệu đồng. Nội dung sử dụng và hiệu quả thực hiện: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; tham dự các hội thi kiến thức, hội thi thể dục – thể thao, đối thoại thanh niên do UBND huyện, huyện Đoàn tổ chức; giao lưu thể dục – thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, ...

III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TNXP

1. Quyết định số 40/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2011 Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, sự phối hợp, hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng TNXP trên địa bàn xã luôn được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong các hội nghị, giao ban của Hội CTNXP xã luôn tuyên truyền đến hội viên về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nơi địa phương mình cư trú.

Hội Cựu TNXP xã hiện có 21 hội viên. Các hội viên tham gia sinh hoạt, hội họp nhiệt tình, đầy đủ. Trong số 21 hội viên hiện có của hội, có 18 hội viên đã được hưởng chế độ 01 lần, còn 03 hội viên chưa nhận chế độ trợ cấp.

2. Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 (Không có)

IV. THUẬN LỢI, HẠN CHẾ

1. Thuận lợi

- Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm đúng mức về công tác thanh niên, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên.

2. Hạn chế

- Lực lượng thanh niên thường xuyên biến động, thiếu ổn định. Một bộ phận nhỏ thanh niên có lối sống thực dụng, thờ ơ, thiếu lý tưởng đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên truyền, vận động, thu hút tập hợp và thực hiện các chính sách của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn; tình trạng vi phạm pháp luật trong một số bộ phận thanh niên những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội...; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời; việc lồng ghép các

nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của thanh niên trong tình hình mới.

- Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên còn thấp (đặc biệt là Thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số), thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí vươn lên trong học tập để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp.

- Việc quản lý, tập hợp thanh niên trong tình hình mới gặp khó khăn hơn. Điều kiện, phương tiện hoạt động của Đoàn, Hội, chính sách cho cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở còn bất cập. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; khả năng tập hợp, tổ chức phong trào thanh niên ở cơ sở, tham mưu cho Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong công tác thanh niên còn nhiều hạn chế.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc phát triển toàn diện thanh niên.

- Tăng cường triển khai công tác giáo dục, ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động, kích động, lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống nước ngoài không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao công tác quản lý cho cán bộ làm công tác thanh niên; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn xã năm 2024 của Ban chỉ đạo xã.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy – HĐND xã;
- CT, PCT xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Ban quản lý ấp/sóc;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Trung